





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันนี้ยังคงเดินหน้า “โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นแกนนำสำคัญ เริ่มนำร่อง 4 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค เบื้องต้นผ่านไปกว่าสองสัปดาห์ยังไม่มีปัญหาการบริการสุขภาพเกิดขึ้น มีเพียงปัญหาเล็กน้อย เช่น การยืนยันตัวตนเข้าระบบของ สธ. ในช่วงแรกอาจติดขัดอยู่บ้าง ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ช่วยยืนยันตัวตนกับประชาชน แต่ยืนยันได้ว่าเฟส 2 อีก 8 จังหวัดในเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ จะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้น</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการมีบุตร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- ผศ.พิเศษ นพ.สุเพชร ทั้ยแป หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ รพ.ราชวิถี ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้านโยบายส่งเสริมการมีบุตรของ สธ. โดย รพ.ราชวิถี ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.จัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร 2.จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้คนไข้ และ 3.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>- นพ.ทรงพล พุทธิศิริ หัวหน้างานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถีได้จัดบริการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (เด็กหลอดแก้ว) มา 20 กว่าปีแล้ว เฉลี่ยประมาณ 300 รายต่อปี แนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะคนมีปัญหาหมักมีบุตรยากมากขึ้น สาเหตุหลักจากแต่งงานช้า เฉลี่ยอายุที่มาทำคือ 35 - 40 ปี ซึ่งในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ จะจัดประชุมคณะทำงาน มีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศ เพื่อหาจุดร่วมและกำหนดจำนวนเงินที่ภาครัฐจะสนับสนุนการเบิกจ่ายในการทำฉีดน้ำเชื้อ การทำเด็กหลอดแก้ว หากมีข้อสรุปก็จะเสนอเข้าสู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพฯ ต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)</p> <p>- กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ได้แก่ ศ.นพ.นาโปลีโอเน เฟอ์รารา สาขาการแพทย์ และ ศ.นพ.แบร์รี เอช. รูแมค สาขาการสาธารณสุข การนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแสดงความชื่นชมความตอนหนึ่งว่า “ผลงานของ ศ.นพ.นาโปลีโอเน เฟอ์รารา ที่ได้ค้นพบและสกัดโปรตีนวีอีจีเอฟ ซึ่งเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจหลายชนิด และโรคศูนย์กลางจอตาเสื่อมจากอายุรุนแรงขึ้น นำไปสู่การพัฒนาทางด้านโปรตีนวีอีจีเอฟเพื่อรักษาโรคดังกล่าว กับผลงานของ ศ.นพ.แบร์รี เอช. รูแมค ที่ได้ศึกษาภาวะพิษจากการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด และประดิษฐ์เครื่องมือประเมินความเสี่ยง นำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาภาวะพิษจากยาพาราเซตามอลได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก</p>	
<p>Sky Doctor สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage, newtv)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผย รัฐบาลมอบหมายให้ สธ.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยหลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เข้ารับตำแหน่ง รมว.สธ. สธ. ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือที่เรียกว่า สกาย ดอกเตอร์ (Sky Doctor) ให้ครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เป็น 1 ในควิกวิน 13 ประเด็นใน 100 วัน พร้อมสั่งเร่งรัดอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ตั้งเป้าจัดทีมแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากล ในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต 20 หน่วย ทั่วประเทศ</p>	
<p>สถานการณ์โรคโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thebetter, thebangkokinsight)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เพจกรมควบคุมโรค โพสต์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 67 มีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 621 ราย เฉลี่ย 88 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 8 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 231 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 154 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ โควิดยังไม่หมด แต่ remdesivir หมด ถ้าเสี่ยงสูง จะไป รพ.โทรถามก่อนไปก็ดีกว่ายังมียาเหลือมัย จะได้ไม่เสียเที่ยว</p>	
<p>ศาลถอนคำสั่งให้รพ.เอกชน คืนเงินค่ารักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรม สบส. ที่สั่งให้ รพ.รามคำแหง คืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง และให้ รพ.ไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช. แทน เนื่องจากผลวินิจฉัยแรกรับผู้ป่วยใน 72 ชม. ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคู่มือคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ว่า เรื่องดังกล่าวทาง รพ. รามคำแหงฟ้อง สปสช. และสพฉ. แล้วศาลวินิจฉัยว่า การที่ สพฉ.วินิจฉัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้หนังสือที่ สปสช.สั่งให้ รพ. รามคำแหงคืนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ป่วยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างทำเรื่องอุทธรณ์ต่อศาล ปกครองสูงสุด</p>	
<p>เตือนหมอคlinikความงาม ห้ามโฆษณา รีวิวผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สปส. เตือนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โฆษณาชวนเชื่อผิดกฎหมาย และเสี่ยงผิด มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ แพทย์ไม่สามารถโฆษณาได้ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไม่ได้ หรือจะบอกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น บอกคุณสมบัติของสาร แบบนี้ทำได้ แต่หากพูดแล้วมีผลิตภัณฑ์มาตั้ง หรือไปตอบในคอมเมนต์ไม่สามารถทำได้ ย้ำโฆษณาต้องขออนุญาตทุกครั้ง หากกองกฎหมายของ สปสช. พบ จะเรียกมาแจ้งให้ทราบและชำระค่าปรับ ซึ่ง หากไม่ขออนุญาตโฆษณาจะมีโทษปรับ แต่หากโฆษณาเกินความเป็นจริงจะมีการเปรียบเทียบคดีปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-กรณีข่าวสุขภาพในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเปลือกและรากของต้นแห้วทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ล่าสุด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันว่าสามารถรักษา โรคมะเร็งได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-จากกรณีที่มีคำเตือนว่า อันตรายจากการโทรทางไลน์ เสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองนั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากคลื่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในสิ่งแวดล้อมของโลกทุกที่อยู่แล้ว จึงไม่มีการศึกษา ยืนยันถึงผลของสัญญาณดังกล่าวว่าทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง</p>	
<p>สปสช.เผยผลงานบริการแว่นตาสำหรับเด็กปี 66</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thecoverage)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ เลขานุการ สปสช. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติ ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ดำเนินการร่วมกับ อปท.และโรงเรียนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 พบว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนทั่วประเทศได้รับแว่นตาเพื่อแก้ไขภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก โดยมี นร. ได้รับแว่นตา 46,950 คน จากที่กำหนดไว้ 10,140 คน คิดเป็นร้อยละ 463.02 โดยเฉพาะพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อคัดกรองสายตาสั้น รร. ได้ถึง 647 แห่ง จำนวน 392,087 คน เด็กได้รับการดูแลสายตาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนและการพัฒนาในด้านอื่นๆ จากผลสำเร็จนี้ทำให้ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป</p>	
<p>นโยบายบ้านอายุแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, isranews, thecoverage)</p> <p>- สภาผู้บริโภคร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียน คก.พัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ ร่วมผลักดันนโยบายสาธารณสุขระดับบ้านอายุแห่งชาติ โดยที่ประชุมกล่าวว่า ปัจจุบันนายกฯ รับร่างพ.ร.บ. ผู้สูงอายุและบ้านอายุพื้นฐานแห่งชาติ พ.ศ. ไปพิจารณาแล้ว เหลือเพียงสื่อสารสร้างความเข้าใจกับรัฐบาลให้เข้าใจและช่วยรับรองเป็นร่างการเงิน หลังจากนั้นสภาฯ จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสิ่งที่กลุ่มขับเคลื่อนบ้านอายุฯ ทำในปัจจุบัน คือการสื่อสารกับทุกพรรคการเมืองเพื่อให้สนับสนุนนโยบายดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับบ้านอายุแห่งชาติ ถ้าทำให้รัฐบาลเห็นเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐจะลงทุนและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกฎหมายฉบับนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริง</p>	
<p>เร่งสกัดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายพินิจ สวัสดิ์รักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวถึง การตรวจพบสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณจุดก่อสร้างอาคารพักอาศัยของข้าราชการทหาร ฐานทัพเรือที่ 2 ถนนริมทะเล ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา ว่า ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 30 วัน ในรัศมี 5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมกับ สสอ.เมือง และเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่จุดเกิดโรคค่ายทหารเรือสงขลา รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง</p>	
<p>กวาดล้างร้านขายน้ำกระเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายจับกุมขายน้ำกระเทียมผิดกฎหมาย ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธร จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 8 และสสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี นำกำลังกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดจำหน่ายน้ำกระเทียมในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ตาม พ.ร.บ.พืชกระเทียม พ.ศ.2565 ตามมาตรา 24 จำนวน 3 ราย กรณีไม่มีป้ายเตือนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางน้ำต้มใบพืชกระเทียม พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>สุราษฎร์ฯ กวาดล้างร้านขาย 'น้ำต้ม'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 8 และสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นำกำลังกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดจำหน่ายน้ำกระเทียมในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ตาม พ.ร.บ. พืชกระเทียม พ.ศ.2565 ตาม ม.24 จำนวน 3 ราย พร้อมของกลางน้ำต้มใบพืชกระเทียม เตือนขายให้เด็กต่ำกว่า 18 สตรีมีครรภ์ ถือว่ามีความผิด</p>	
<p>นักเรียนแทงกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, เนชั่น, สวพ.91, innnews , 77kaoded, mcot, amarintv, ch8, topnews)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุ นร.มัธยมก่อเหตุทะเลาะวิวาท มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายภายใน รร.แห่งหนึ่ง ซอยพัฒนาการ 26 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เบื้องต้นผู้บาดเจ็บเป็นนร.ชาย ถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่ลำคอ นอนหมดสติกลางสนามกีฬาภายใน รร. ข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบถามครูทราบว่า ขณะ นร.เล็กแถว ผู้ที่ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษ ใช้มีดปกปิดผลไม้แทงเพื่อน แต่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด</p>	